



๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว ๔๒๖ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๒๐๖๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว๐๓๔๒ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
๓. สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๓๒๐๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
(ดาวน์โหลดจาก <http://www.nonthaburi.go.th> หัวข้อ “หนังสือราชการ”)

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดนนทบุรี ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ เพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน ให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงและมีความเป็นเอกภาพในการดำเนินงานร่วมกัน และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า เพื่อให้การจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ มีเอกภาพและเกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จึงได้กำหนดแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้สำนักงานจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พิจารณาดำเนินการตามแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการในระดับพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่เป็นไปตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงให้อำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. การทบทวนแผนชุมชน/หมู่บ้าน (พฤษภาคม ๒๕๖๐) ให้ประสานชุมชน/หมู่บ้าน ดำเนินการทบทวนแผนชุมชน/หมู่บ้าน โดยใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมในระดับชุมชน/หมู่บ้าน และให้คณะกรรมการหมู่บ้านรวบรวมข้อมูล แผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน ดังกล่าวส่งไปยังอำเภอ เพื่อประสานงานกับศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. การจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล โดยใช้กลไกศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลประมวลความต้องการจากแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน มาจัดทำเป็นแผนชุมชนระดับตำบล และรวบรวมข้อมูลแผนชุมชนระดับตำบลดังกล่าวส่งให้อำเภอ และประสานจัดส่งข้อมูลแผนชุมชนระดับตำบลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑) ทั้งนี้ ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล

/๓. การจัดทำแผนพัฒนา...

๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวน เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) โดยนำปัญหาและความต้องการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐมาประกอบการพิจารณา (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙)

๔. การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ (มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๐) ให้อำเภอ/ที่ทำการปกครองอำเภอ ดำเนินการบูรณาการแผนชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้กลไกของคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ที่มีอยู่นำกรอบยุทธศาสตร์พัฒนาของจังหวัด (Top Down) มาเป็นกรอบการพัฒนาในระดับอำเภอ และประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (Bottom-up) ผ่านการประสานข้อมูลจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน หรือแผนชุมชนระดับตำบล รวมทั้งแผนงาน/โครงการจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อทบทวนและจัดทำเป็นแผนพัฒนาอำเภอ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับทบทวนในรอบปี พ.ศ.๒๕๖๐ และจัดส่งแผนพัฒนาอำเภอดังกล่าวให้หน่วยงานต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบทิศทางการพัฒนาอำเภอ ทั้งนี้ การสรุปปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในแผนพัฒนาอำเภอ สามารถจำแนกข้อมูลเป็นรายตำบลหรือรายหมู่บ้าน และสามารถใช้กลไกกำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยเหลือการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว

๕. การจัดส่งแผนความต้องการของอำเภอ (กรกฎาคม ๒๕๖๐) อำเภอโดยกลไกของคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) จะต้องจัดทำแผนความต้องการของอำเภอ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด โดยโครงการที่อยู่ในแผนความต้องการของอำเภอจะต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาอำเภอ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ.๒๕๖๐ และจะต้องจัดกลุ่มโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัด โดยให้อำเภอจัดส่งแผนความต้องการของอำเภอ ให้จังหวัดนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด รวมทั้ง เพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานหรืองบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งให้คณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และเสนอคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัด และเสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พิจารณาประกอบการจัดแผนพัฒนาของ อบจ.

ทั้งนี้ ให้อำเภอดำเนินการแต่งตั้งหรือปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับอำเภอ และคณะอนุกรรมการระดับอำเภอ (อ.ก.อ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ที่มีอยู่ เพื่อเป็นกลไกหลักในการทำหน้าที่เชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างแผนชุมชน/อำเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้เป็นรูปธรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิสิต จินทร์สมวงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๒๕๘๐ ๐๗๐๕-๖ ต่อ ๑๔๑๒๘

e-mail add. : nonburiooffice@gmail.com

“จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์”